

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่สอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสร้างค้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายชาญ นางงไขย	ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ	ชาญ นางงไขย
2	นายพิจิต หินดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ	พิจิต หินดี
3	นายประเวศ หินสุข	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1	ประเวศ หินสุข
4	นายกุ่ม ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1	กุ่ม ศรีบุญเรือง
5	นายไสว บุญตะนัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1	ไสว บุญตะนัย
6	นายถาวร พรภุณา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1	ถาวร พรภุณา
7	นายเอกชัย ตีมะการ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1	เอกชัย ตีมะการ
8	นายประดิษฐ์ วังสุรีย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2	ประดิษฐ์ วังสุรีย์
9	นางวงเดือน บุญเสริม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2	วงเดือน บุญเสริม
10	นางสุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2	สุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง
11	นายวิโรจน์ รักภูแสน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2	วิโรจน์ รักภูแสน
12	นายเจริญ รัตนวรรณกุล	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ	เจริญ รัตนวรรณกุล

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายณรงค์ ลาววงศ์เกิด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเกษม จันทร์ไตร	รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ	เกษม จันทร์ไตร
2	ว่าที่ ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง	รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ	ไต้หวัน คำสร้าง
3	นายวิรัตน์ สังกะตุ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ	วิรัตน์ สังกะตุ
4	นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
 ประธาน สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 ทุกท่านบัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม
 สภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ สมัยสามัญ ประจำปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สอง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธาน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สอง
 ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบว่าทำไมเราต้องเลื่อนการประชุมมาจนถึง
 28 มิถุนายน 2559 เนื่องจากช่วงต้นเดือนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายท่านติดภารกิจ
 เรื่องการอบรม และมีหน่วยงานจากกรมเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการเงินการคลังของ
 เทศบาลของเรา และติดเรื่องงานศพคุณพ่อของนักวิเคราะห์ ฯ ซึ่งก็ผ่านไปแล้วก็ขอ
 แสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วย แต่วันนี้ก็ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาสมัยที่สองที่
 กำหนดไว้ 30 วัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน ในวาระต่อไปเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญฝ่ายเลขา

นายเจริญ รัตนวรรณกุล การประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามสำเนาเอกสารที่ได้ส่ง
 ให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว หากท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้ว มีข้อความใดที่ต้องการ
 ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งในที่ประชุม

ประธาน สมาชิกสภาทุกท่านคงได้รับเอกสารรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
 เพราะเราได้ส่งเอกสารไปพร้อมเอกสารเชิญประชุมให้ท่านได้ตรวจสอบและ
 พิจารณา มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ
 มติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
 สามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองด้วยเสียง 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตุลาคม 2559 –
 มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประธาน เรื่องเสนอเพื่อทราบเป็นเรื่องของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาผู้ที่ได้รับมอบหมาย คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเชิญครับ

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
 กระผม นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการติดตามประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาล รอบที่ 1 ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ
 2560 เหตุผลที่ต้องเข้ามารายงานในครั้งนี้ ก็สืบเนื่องมาจากเดิมนั้นระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
 ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตัวนี้คือระเบียบเดิม
 ส่วนระเบียบใหม่ที่ออกมาปี 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
 เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
 ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
 ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ระเบียบใหม่นี้กำหนดให้ต้องรายงานผู้บริหาร และให้
 ผู้บริหารเสนอต่อสภา และกำหนดให้ต้องรายงานอย่างน้อยปีละสองครั้ง คือเดือน
 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ต้องเข้ามารายงานในสภานี้
 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
 ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลสร้างค้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5
 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 2. การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาด้านการเกษตรและ
 อุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การพัฒนาด้านการ
 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 5. การพัฒนา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และโครงการที่เราได้บรรจุไว้ใน
 แผนรวมทั้งสิ้น 215 โครงการ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ออกมาได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่
 1 แบ่งออกมาได้ 67 โครงการ 28.84% งบประมาณ 26,438,952 บาท ยุทธศาสตร์ที่
 2 แบ่งออกมาได้ 11 โครงการ 0.93% งบประมาณ 550,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3
 แบ่งออกมาได้ 17 โครงการ 6.05% งบประมาณ 1,840,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4
 แบ่งออกมาได้ 114 โครงการ 63.72% งบประมาณ 65,052,200 บาท ยุทธศาสตร์
 ที่ 5 แบ่งออกมาได้ 6 โครงการ 0.47% งบประมาณ 50,000 บาท ถ้าเราจะทำทุก
 โครงการที่บรรจุในแผนนี้เราต้องใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ 93 ล้านบาท เราจึง
 จะสามารถทำโครงการทั้งหมดนี้ โครงการที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสามารถทำได้ทั้งหมด
 หากมีเงินงบประมาณเข้ามา เนื่องจากงบประมาณของเรามีจำนวนจำกัด ในรอบ

ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราจึงสามารถอนุมัติโครงการได้เพียง 106 โครงการ งบประมาณ 33,641,151 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุมัติโครงการ 52 โครงการ 49.06% งบประมาณ 23,846,851 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุมัติโครงการ 1 โครงการ 0.94% งบประมาณ 200,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุมัติโครงการ 5 โครงการ 4.72% งบประมาณ 640,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุมัติโครงการ 47 โครงการ 44.34% งบประมาณ 8,924,300 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุมัติโครงการ 1 โครงการ 0.94% งบประมาณ 30,000 บาท ส่วนรายละเอียดโครงการว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ได้รับการอนุมัติท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเอกสารจะมีชื่อโครงการและงบประมาณที่อนุมัติ ต่อไปโครงการที่ลงนามในสัญญาโครงการเหล่านี้ หมายความว่า เป็นโครงการที่เตรียมในการจัดทำเป็นการทำสัญญากับผู้รับจ้าง โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลงนามในสัญญา 36 โครงการ 67.39% งบประมาณ 8,650,275.80 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลงนามในสัญญา 1 โครงการ 2.17% งบประมาณ 59,970 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลงนามในสัญญา 20 โครงการ 30.43% งบประมาณ 3,136,080 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยังไม่มีการลงนาม รวมโครงการทั้งหมดที่ได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว 57 โครงการ งบประมาณ 12,937,312.80 บาท ต่อไปเมื่อลงนามในสัญญาก็จะดำเนินการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายคือขั้นตอนสิ้นสุดแล้ว ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายไปแล้ว 36 โครงการ 67.39% งบประมาณ 8,650,275.80 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่าย 1 โครงการ 2.17% งบประมาณ 59,970 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 เบิกจ่ายไปแล้ว 20 โครงการ 30.43% งบประมาณ 3,136,080 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีโครงการ ท่านสมาชิกคงสงสัยว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นน้อยไปหรือไม่ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการถึงเดือนมีนาคม ส่วน เดือนเมษายน เป็นต้นไปนั้นยังไม่ได้รายงาน ซึ่งกระผมจะได้ไปรายงานในรอบของเดือนตุลาคม การรายงานติดตามผลที่กระผมรายงานนี้เป็นการติดตามเรื่องการดำเนินโครงการว่าทำได้โครงการไปหรือยัง เช่น โครงการชุดลอกลำห้วย ได้ดำเนินการไปหรือยัง ถ้ามีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องเร่งดำเนินการแต่ไม่ได้ติดตามในส่วนการใช้งบประมาณ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากการติดตามและประเมินผล ก็มีข้อสรุปจากคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1. หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำนวนโครงการที่ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีจำนวนมากตาม
2. เทศบาลตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดตามแผนพัฒนา
3. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. การตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำ และให้มีความสอดคล้องกันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2. การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ

4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

5. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

และสุดท้ายคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นที่ฝากไว้ให้พิจารณา ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างคือเร่งการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 43.39% อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก็มีเพียงเท่านั้น ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการการชุดนี้ติดตามและประเมินแผนพัฒนาแต่ไม่ได้ไปติดตามในส่วนของการใช้งบประมาณนั้นคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เข้าไปติดตาม ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่เชิญครับ

นายพิจิต หินดี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 10 ซึ่งกระผมคิดว่าน่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารผิดหรือไม่ เพราะชื่อบ้านจัดสรรนั้น ไม่ใช่หมู่ที่ 10 น่าจะเป็นบ้านชมภูพานมากกว่า เนื่องจากเป็นเอกสารของราชการเพราะที่ได้ตรวจดูแล้วเอกสารที่ได้รับก่อนหน้านี้และฉบับที่เพิ่งได้รับก็เป็นบ้านจัดสรร หมู่ที่ 10 เช่นกัน ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

ในเรื่องของโครงการเจาะบ่อบาดาล กระผมจะไปตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนอีกครั้ง อาจจะเป็นชื่อหมู่บ้านผิด หรือหมู่ที่ผิด แล้วกระผมจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

นายไสว บุญตะนัย

ในเรื่องของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กระทบมีข้อสงสัยข้อ 50 เรื่องรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เรื่องนี้รู้สึกว่าจะสอบถามกันบ่อยครั้ง แต่เราไม่มีการดำเนินการใดๆ เช่น เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ไม่เคยมีเลยสักครั้ง แต่ครั้งนี้เห็นในโครงการที่รายงานไม่ทราบว่าเราได้ดำเนินการไปแล้วหรือยัง เพราะถ้าจะดำเนินการตอนนี้จะเข้าไปหรือไม่ แต่โรคพิษสุนัขบ้านั้นก็เกิดได้ตลอดเวลา หากเป็นไปได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการด้วย ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

เรื่องพิษสุนัขบ้าในเทศบัญญัติเราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ส่วนในเรื่องของการดำเนินการต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของกระทบจะเป็นผู้ที่ติดตามเพื่อให้เจ้าของแผนงานเร่งดำเนินการในโครงการที่รับผิดชอบ ในส่วนของกรรณการรายงานกระทบจะได้รายงานอีกครั้งในเดือนตุลาคม

นายไสว บุญตะนัย

เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านี้ คณะผู้บริหารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่ หรือว่าต้องรอการดำเนินการของเจ้าหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียว ขอขอบคุณครับ

นายเกษม จันทร์ไตร

เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า นั้น งบประมาณในเทศบัญญัติเราตั้งไว้เป็นประจำทุกปี แต่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงได้มีหนังสือออกมาห้ามมิให้เบิกจ่าย ทางเทศบาลของเราก็ยังคงตั้งไว้เช่นเดิม ในปีนี้ก็เช่นกันเรายังคงต้องรอหนังสือสั่งการออกมาเพื่อให้ดำเนินการ หากมีหนังสือสั่งการออกมาคณะผู้บริหารยินดีที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันทีเพราะงบประมาณเราได้ตั้งไว้อยู่แล้ว ขอขอบคุณครับ

นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง

เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า นั้น ตามที่กระทบได้รับทราบว่ามีหน่วยงานที่ทำแล้วคือที่ เทศบาลตำบลโคกภู มีเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน และที่ได้ทราบข่าวมาตอนนี้ อบต.หลุบเสลา ได้ทำเรื่องเสนอไปที่ปศุสัตว์อำเภอภูพาน ซึ่งที่ปศุสัตว์อำเภอก็ได้ให้คำแนะนำก็จะมีจัดการอบรมปศุสัตว์อาสา โดยทำการจัดซื้อเป็นวัสดุอบรม แล้วนำงบประมาณในส่วนที่เป็นวัสดุไปซื้อวัคซีนให้ปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้านออกไปฉีด ไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลสร้างคือเราจะทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้กระทบก็อยากให้เราเพื่อชาวบ้านในตำบลสร้างคือของเรา งบประมาณตั้งไว้ที่ 50,000 บาท ถ้าจะมีการเรียกเงินคืน กระทบคิดว่าเราอาจจะต้องลองเสี่ยงดู งบประมาณที่มากกว่านี้เรายังสามารถทำได้ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลสร้างคือจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าหากเราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่ประชาชนตำบลสร้างคือคงจะมีความรู้สึกที่ดีกับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างคือของเรา ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า ยังไงก็ขอฝากไปยังคณะผู้บริหาร ได้พิจารณาหาแนวทางที่จะดำเนินการ

นายเกษม จันทร์ไตร

เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า งบประมาณในเทศบัญญัติของเราได้ตั้งไว้ที่ 50,000 บาทนั้น เฉพาะวัคซีนไม่ใช่เป็นโครงการที่จะต้องออกไปฉีด ในเทศบัญญัติระบุไว้เป็นการซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลอื่นที่เข้าไปแล้วเขามีเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโดยตรงมีปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้านออกไปฉีด ถ้าเป็นโครงการฝึกอบรม ในเทศบัญญัติก็ต้องระบุว่า จะต้องอบรมปศุสัตว์อาสาที่ทำาน ค่าอาหาร ค่าวัสดุ จะต้องระบุจำนวนเงินลงไปด้วย แต่ตอนนี้ในเทศบัญญัติของเราระบุเป็นจัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า เราไม่สามารถทำนอกเหนือจากเทศบัญญัติได้ ที่จริงทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับสุนัข เกี่ยวกับวัว ถ้าหากมีระเบียบออกมารองรับในการ ดำเนินการเราก็สามารถทำได้ กระทบจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษารายละเอียดและอาจจะบรรจุเข้าไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตำบลสร้างคือ ขอบคุณครับ

ประธาน

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณที่เราตั้งไว้เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัคซีนเราไม่ได้ตั้งไว้เป็นโครงการฝึกอบรม สมาชิกสภาเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละโครงการ

นายกุ่ม ศรีบุญเรือง

กระผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ปศุสัตว์จังหวัด เพราะว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ น่าจะมีแนวทางในการที่จะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ผิดในข้อระเบียบหรือข้อสั่งการถ้าเราต้องการที่จะทำจริงๆ เพราะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกัน น่าจะมีแนวทางที่จะสามารถดำเนินการได้ ไม่ใช่ว่าตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หรือไม่ก็ขอให้ตั้งไว้เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อที่จะได้นำโครงการออกมาใช้ได้เพราะว่าประชาชนตำบลสร้างคือของเราเป็นชุมชนที่มีความรักต่อสุนัข และดูแลสุนัขมากพอสมควร อย่างน้อยถ้าได้วัคซีนหมู่บ้านละ 70 โดส เพื่อฉีดให้สุนัขที่อยู่ในตำบลสร้างคือของเราจะเป็นเรื่องที่ดี ขอบคุณครับ

ประธาน

มีเรื่องที่จะปรึกษากับที่ประชุม ที่จริงแล้วเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีระเบียบที่ออกมาใหม่ คือ จะต้องรายงานให้สภารับทราบในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม แต่ในปีนี้การกำหนดสมัยของเรานั้นได้กำหนดไปก่อนที่ระเบียบตัวนี้จะออกมา ดังนั้นการรายงานของเราจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมิถุนายน แต่ในการที่จะกำหนดสมัยประชุมในปีต่อไปเราคงจะได้กำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

นายเจริญ รัตนวรรณกุล

ถ้าระเบียบออกมาก่อนที่เราจะกำหนดสมัยประชุมเราก็คงจะกำหนดให้ตรงกับช่วงที่จะต้องรายงานติดตาม แต่ปีนี้คงไม่ทันแล้วก็คงเป็นปีหน้าเราคงต้องกำหนดให้ตรงกับระเบียบ

นายประเวศ หินสุข

กระผมมีเรื่องที่จะทำหนึ่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับการวัดระยะเส้นทางเครื่องวัดของเรามีมาตรฐานหรือไม่ เพราะเมื่อออกไปสำรวจและวัดระยะแล้วบางครั้งวัดระยะขาดไปหรือบางครั้งเกินไป ซึ่งกระผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากความผิดพลาดในส่วนไหนไม่ว่าจะเกินหรือขาดไปก็ไม่ดี เพราะเมื่อท่านสำรวจแล้วก็ต้องทำเอกสารเข้ามาเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วย ดังนั้นก็คล้ายว่าสภาเราก็เห็นชอบหรือ

รับรองผิดๆไปด้วยเช่นกัน ต่อไปก็ขอให้มีการดำเนินการอย่างระเอียดรอบคอบเพราะ ไม่อยากให้ผิดพลาด และอีกเรื่อง ข้อ 78 เรื่องการจ้างเหมาบริการที่มิใช่หน่วยงาน แพทย์ฉุกเฉิน กระทบจำไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่เริ่มนั้น เราตั้งงบประมาณไว้เท่าไร แต่ ตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 250,000 ขอสอบถามเรื่องการจ้างเหมาบริการว่า ในการจ้างเหมา บริการเราคิดเป็นวันวันละเท่าไร ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง เพราะที่ ผ่านมานั้นนานมากแล้วกระทบจำไม่ได้ และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ พิมพ์ว่าเป็นรอยข้อ ขอให้แก้ไขในเอกสารให้เป็นรายชื่อเพื่อความถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

ประธาน

ในวาระต่อไป เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อได้กล่าว เสนอญัตติ

นายเกษม จันทร์ไตร

กระทบได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ ให้กล่าว รายงานเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอเสนอเรื่องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณต่อสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เพื่อให้สภาได้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม รายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อความเดิม คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 สายซอย 1-2 จำนวน 498,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 ไหล่ทางเสริมลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ข้อความใหม่ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 สายซอย 1 ไป ซอย 2 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 469,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 ไหล่ทางเสริมลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลสร้างค้อกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการจำนวน 45 วัน ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างถนนคสล. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 127 ได้ระบุว่า “การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.01- 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน ให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาจ้างนั้น” การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการก่อสร้างถนน คสล. เป็นการกีดขวางการจราจร สมควรที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุคือคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น ต้องขอยอมรับในความผิดพลาด เนื่องจากในงบประมาณรอบนี้เรามีถนน คสล. ที่เราจะดำเนินการทั้งหมดประมาณ 20-30 เส้น การสำรวจอาจมีผิดพลาดบ้าง ก็น่าเห็นใจเพราะบางครั้งต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ ในการสำรวจครั้งต่อไปก็คงจะมีวิธีการและขั้นตอนที่รัดกุมมากกว่าเดิม อาจจะทำให้การสำรวจซ้ำเพื่อให้ได้ระยะทางที่ถูกต้องที่สุด ป้องกันการที่จะเกิดข้อผิดพลาด ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา ขอบคุณครับ

ประธาน

ครั้งแรกในการสำรวจนั้นวัดระยะทางได้ 215 เมตร แต่เกิดการผิดพลาด พอสำรวจครั้งที่ 2 ระยะทางได้แค่ 201 เมตร การสำรวจวัดระยะทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน จึงต้องนำกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมสภา ซึ่งตรงนี้งบประมาณของเราก็จะลดลงจากงบประมาณจำนวน 498,000 บาท เหลือ จำนวน 469,000 บาท เราก็จะได้งบประมาณกลับคืนมาประมาณ 29,000 บาท เพื่อไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกพอสมควร มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายไสว บุญตะนัย

เรื่องการวัดระยะนั้นไม่ทราบว่าจะทำไมถึงได้เกิดความผิดพลาดได้ขนาดนี้ ไม่ทราบว่าจะสาเหตุเกิดจากอะไร เกิดจากความผิดพลาดที่ตัวบุคคลหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการปฏิบัติงาน กระผมสังเกตมาหลายครั้งแล้ว เรื่องของการปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อส่วนมากจะล่าช้าแต่ถ้าช้าแล้วถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ยังพอจะเข้าใจได้ แต่ของเราช้าแล้วยังผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เรื่องนี้คณะผู้บริหารต้องรับผิดชอบด้วย เพราะเมื่อมีการสำรวจมาแล้วผู้บริหารก็ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านก็ต้องดูแลตรวจสอบช่วยกัน หมู่ที่ 14 น่าจะ

เป็นกรณีศึกษาได้ เป็นกรณีที่ไม่น่าจะทำให้เกิดขึ้นกับหมู่อื่น ๆ น่าจะต้องมีการตรวจสอบซ้ำทุกหมู่บ้านหรือไม่ สำหรับโครงการทำถนน คสล. เพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านอื่นซ้ำอีก ขอฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน ท่านใสก็เป็นห่วงในเรื่องของการวัดระยะที่ผิดพลาด ว่าเกิดจากอะไร ถ้ามีหมู่อื่น ตามมาอีกสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่จุดเริ่มต้นของการวัดระยะก็อยู่ที่ กองช่าง แต่ก็อยากฟังรายละเอียดที่แท้จริงจากฝ่ายบริหารขอเชิญครับ

นายวิรัตน์ สังเกต ความผิดพลาดครั้งนี้ คณะผู้บริหารต้องขอยอมรับผิดชอบ เพราะเราเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะบางครั้งปริมาณงานก็มีมากและต้องทำแข่งกับห้วงเวลาที่กำหนด ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ขอขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ รักภูเสน เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ เรื่องถนน คสล. หมู่ที่ 14 กระผมขอสอบถามว่าเรื่องนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินงาน หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กระผมขอทราบรายละเอียด ขอขอบคุณครับ

นายพิจิต หินดี ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องถนน คสล. ของหมู่ที่ 14 จากระยะ 215 เมตร ลดลงเหลือ 201 เมตร ถ้าคิดในแง่ดี ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะงบประมาณของเราก็จะลดลง จาก 498,000 บาท เหลือ 469,000 บาท ลดลงประมาณ 29,000 บาท เรื่องนี้ไม่ติดใจสงสัย แต่เรื่องที่ยังติดใจเป็นของหมู่ที่ 10 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นผ่านมาแล้ว แต่ขอเล่าย้อนความไป เมื่อครั้งมีการก่อสร้างถนน คสล. กระผมได้ไปสอบถามกับผู้รับจ้าง ว่าทำไมบริเวณหุบข้างของถนนถึงมีความโค้งน้อย ผู้รับจ้างได้ตอบกลับมาเป็น การแถมให้ ซึ่งจากระยะที่กองช่างวัดได้นั้น มีระยะ 83 เมตร ผู้รับจ้างแถมอีก 2 เมตร ถ้าเป็นการแถมกระผมมีความกังวลว่า คุณภาพมาตรฐานในการก่อสร้างนั้นจะดีหรือไม่ เรื่องคุณภาพของปูน มุมโค้งของถนนเล็กน้อย การวัดระยะทางที่ขาดไปแล้ว และให้ผู้รับจ้างแถมให้ครบตามระยะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ขอให้การวัดระยะนั้นมีความแน่นอนและถูกต้องน่าจะดีที่สุด และอย่าหวังการได้รับของแถมจากผู้รับเหมา เพราะเราจะได้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ขอขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ ว่างสุรีย์ ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม กระผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งผิดพลาดมาจากต้นเรื่องคือกองช่าง ที่จริงแล้วการวัดระยะที่ผิดพลาดไม่ได้เกิดกับหมู่ที่ 14 หมู่เดียว จากที่ได้พูดคุยกับสมาชิกหลายท่านหลายหมู่บ้านก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ บางครั้ง ก็ขาดบางครั้งก็เกิน แล้วพอมารวบรวมทำเอกสารเพื่อเข้าเทศบาลฯ มากำหนดราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และทำเอกสารเพื่อเข้ามาเสนอต่อสภา เมื่อสภาให้ความเห็นชอบไปแล้ว พอถึงขั้นตอนการดำเนินการปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามเอกสารที่สภาให้ความเห็นชอบ มันจึงเป็นเรื่องที่เสียหายมาก ซึ่งเราก็ต้องมาดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ดังนั้นนับแต่เนี่ยไป จำเป็น

หรือไม่ โดยเฉพาะการวัดระยะของถนนคอนกรีตต้องให้สมาชิกลงไปวัดกับทางกองช่างด้วย ต้องให้ถึงขนาดนั้นหรือไม่ เพราะเท่าที่สังเกตเห็นรู้สึกว่าจะผิบบ่อยมาก ซึ่งท่านก็มีข้อแก้ตัวว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานน้อย เท่าที่กระผมมองเห็นก็ไม่ใช่น้อยผู้ช่วยก็มีหลายท่าน ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ความผิดพลาดจะได้ลดลง อยากรู้เช่นได้คุยกับท่านสมาชิกท่านหนึ่ง เรื่องของบ้านอุดมทรัพย์ก็เจอปัญหานี้มาแล้ว ในเอกสารเทศบัญญัติ หรือเอกสารโครงการมีจำนวนพื้นที่มากกว่าพื้นที่จริง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามเอกสาร ขอฝากท่านผู้บริหารได้ตรวจสอบซึ่งบุคลากรในกองช่างก็ล้วนแต่มีความสามารถ หากมีความตั้งใจที่จะทำงานจริงขอขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ รักภูเสน

เรื่องโครงการ คสล. ดูแล้วไม่เหมือนความผิดพลาด ดูเหมือนจงใจมากกว่า เพราะเท่าที่ทราบมาไม่ใช่หมู่ที่ 14 หมู่เดียว ถ้าเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าสภาของเราถูกลอกไปด้วย รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแย่มากกว่า ครั้งต่อไปไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก ขอขอบคุณครับ

นายเกษม จันทรไตร

เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ กระผมก็ยอมรับผิดไม่ใช่จะว่าให้แต่กองช่างไม่ว่าระยะจะขาดหรือเกินกระผมก็เคยรับผิดชอบมาแล้วโดยการเข้าไปเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อจะได้ให้งานออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐานถ้าเราเจรจาได้หรือผู้รับเหมาทำเพิ่มเติมให้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะผู้บริหารก็รับฟังทุกความคิดเห็นและทุกคำเสนอแนะ ขอขอบคุณครับ

นายเจริญ รัตนวรรณกุล

กระผมในฐานะผู้บังคับของกองช่างโดยตรง น้อมรับในความคิดเห็นของท่านก็จะได้กำชับกองช่างให้มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม ปกติแล้วเวลาเราสำรวจโครงการเพื่อจะนำเข้าเทศบัญญัติ ก่อนที่เราจะดำเนินการเราจะต้องนำโครงการนั้นออกมาเพื่อสำรวจใหม่อีกครั้ง และกำหนดราคากลางใหม่ เพราะราคากลางเราจะกำหนดตามราคาพาณิชย์จังหวัด ดังนั้นเมื่อนำโครงการออกมาและปรากฏว่าราคากลางเพิ่มขึ้นนั้น ช่างเขาจะทำหนังสือเพื่อขอใช้ราคากลางเดิม เราจะได้ไม่ต้องมาขอโอนเพิ่มจากสภา ซึ่งปีนี้เรามีหลายโครงการที่เราขอใช้ราคากลางเดิม ถ้าเป็นราคากลางปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 บาท เราก็ขอใช้ราคากลางเดิมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ แต่ในครั้งนี้ออนำโครงการออกมาเพื่อที่จะดำเนินการ ก็เกิดความผิดพลาดก็ต้องมาขอสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงและก็ลดงบประมาณลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมก็น้อมรับฟังทุกอย่างและจะได้ไปกำชับกับทางกองช่างในการที่จะดำเนินการในโครงการต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายไสว บุญตะนัย

ขอสอบถามเพิ่มเติม ถ้าสมมติว่าบางหมู่บ้านระยะที่วัดนั้นไม่ถึงจริง ๆ ผู้บริหารมีแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร ไปทำต่อเติมให้ได้หรือไม่

นายเกษม จันทรไตร

ถ้าไม่ถึงจริง ๆ เราก็ต้องหาแนวทางที่จะช่วยแน่นอน เช่น หมู่ที่ 17 ระยะ 15 เมตร ที่ไม่ถึง ก็ได้ไปผู้รับจ้างดำเนินการต่อเติมให้ซึ่งก็สามารถดำเนินการได้

ผู้บริหารยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้ ส่วนเรื่องของถนน คสล. คงมีแค่หมู่ 14 หมู่เดียว นอกนั้นไม่น่าจะมีแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายประเวศ หินสุข

ก่อนที่จะเสนอต่อสภา กระผมก็อยากให้ทำเอกสารที่ถูกต้อง ให้ตรงกับความเป็นจริง ทุกโครงการที่เสนอต่อสภา ช่างจะต้องไปดำเนินการสำรวจอีกรอบ ไม่ทราบว่าคุณได้ดำเนินการตามนี้หรือไม่ ขอฝากคำถามไว้เท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

โครงการต่อไปก็ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแบบนี้ สมาชิกสภาหลายท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของเอกสาร ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วต่อไปกระผมจะได้สอบถามมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับระยะทาง 215 เมตร งบประมาณ 498,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ 201 เมตร งบประมาณ 469,000 บาท กรุณายกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียง 10 เสียง

4.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 (สำนักปลัด)

ประธาน

เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 ซึ่งในการโอนครั้งนี้ จะมีหน่วยงานที่จะโอนมีของ สำนักปลัด และหน่วยงานคลัง ขอเชิญท่านได้กล่าวเสนอญัตติ

นายเกษม จันทร์ไตร

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 เป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน จึงขอเสนอเรื่องการโอนงบประมาณต่อสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

1.โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ /ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงานตั้งไว้ 0.- บาท คงเหลือ 0.- บาท โอนเพิ่ม 11,000.- บาท หลังโอน 11,000.- บาท เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ชุด จำนวน ๒ ตู้ ๑ ละ ๕,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานกิจการสภา รวมโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งหมด ๑๑,๐๐๐ บาท

2.โอนเพิ่ม ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ /ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือ 5,000.- บาท โอนเพิ่ม 2,000.- บาท หลังโอนเพิ่ม 7000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง

3.ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ / ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือ 100,000.- บาท โอนเพิ่ม 50,000.- บาท หลังโอนเพิ่ม 150,000.- บาท รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งหมดของสำนักปลัด จำนวน 63,000.- บาท โดยโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์/ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลือ 200,000.- บาท โอนลด 63,000.- บาท หลังโอน 137,000.- บาท ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือยังตั้งใจสงสัยในเรื่องของการโอนงบประมาณของสำนักปลัด ขอเชิญท่านได้สอบถาม

นายถาวร พรภุณา

สำหรับการโอนงบประมาณครั้งนี้ ส่วนมากก็จะเป็นครุภัณฑ์ในสำนักงาน เข้าใจว่าน่าจะมีคามจำเป็นในการใช้เก็บเอกสาร ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ แต่กระผมคิดว่าน่าจะมีในส่วนอื่นที่จะโอนอีก ไม่แน่ใจว่าเตรียมเอกสารไม่ทันหรืออย่างไร เช่น จำนวนเงินที่เหลือจากโครงการลูกรัง ท่านน่าจะดำเนินการโอนพร้อมกันแล้วค่อยโอนในส่วนที่ท่านได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งานด้านบริการชุมชนและเคหะที่ได้ตั้งไว้ในหมวดซ่อมบำรุง จำนวน 200,000 บาท ในครั้งที่น่าเข้าสภาเพื่อเสนอเทศบัญญัติซึ่งท่านสมาชิกก็ได้ทักท้วงหลายท่านว่าตั้งไว้มากเกินไปจะขอแปรญัตติเพื่อนำไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน แต่ตอนนี้ท่านได้โอนมาเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แต่กระผมก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจำเป็นจริง ๆ แต่ส่วนที่ยังเหลือคือส่วนของโครงการลูกรัง ประมาณ 860,000 บาท น่าจะนำงบประมาณส่วนนี้มาทำประโยชน์ได้มากพอสมควร ถ้าท่านคิดว่าตั้งไว้ในเทศบัญญัตินั้นมีความจำเป็นท่านก็ไม่น่าจะทำการโอนออกมาน่าจะโอนในส่วนที่งบประมาณที่ยังเหลือเช่น งบประมาณ 860,000 บาท มากกว่า หรืออย่างไร เพราะกระผมก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตั้งใจสงสัยก็เป็นเรื่องนี้ หรือถ้าผู้บริหารคิดว่าทำถูกแล้วโอนในส่วนที่ไม่จำเป็นก็ถือว่าท่านได้พิจารณาดีแล้ว หรือท่านคิดว่าตั้งไว้ในเทศบัญญัติแต่ไม่ได้ทำอะไร ก็โอนไปทำในสิ่งที่จำเป็นมากกว่า ขอขอบคุณครับ

นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง

ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เท่าที่กระผมได้ตรวจดูเอกสารไม่มีรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ว่าเราจะซื้อกำลังไฟขนาดไหน ราคาประมาณ 140,000-150,000 บาท ต้องมีมาตรฐานของครุภัณฑ์หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเป็นการติดตั้งถาวร มีกำหนดไว้หรือไม่ เพราะตามเอกสารแล้วไม่มีรายละเอียด ขอให้ท่านได้ช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วย ขอขอบคุณครับ

นายเกษม จันทร์ไตร

ขอตอบข้อสงสัยของท่านถาวร เกี่ยวกับงบประมาณ 860,000 บาท นั้น ตอนนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาว่าเราน่าจะนำเงินส่วนนี้ไปทำโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราก็

ต้องดูรูปแบบว่าเราจะทำได้ในส่วนไหนบ้าง ในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้าง การประมาณการเพราะเราจะต้องเตรียมเอกสารเพราะสุดท้ายเราก็จะต้องนำเอกสารโครงการนั้นเข้าสู่สภาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้ง ในการโอนครุภัณฑ์สำนักงานทำไมเราถึงโอนงบประมาณที่อยู่ในเทศบัญญัติเพราะพิจารณาแล้วเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก โอนออกไปแล้วงบประมาณก็ยังเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งงบประมาณ 860,000 บาท นั้น มีโครงการที่จะทำอย่างแน่นอน อาจจะเป็นงานก่อสร้างถนน คสล. หรือนำไปแก้ไขถนนที่ชำรุดเสียหายมาก ยังไงก็จะได้นำเข้าที่ประชุมสภาให้ท่านได้พิจารณาอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานครุภัณฑ์มีกำหนดไว้แล้วในเทศบัญญัติเพราะตอนที่เราเสนอเข้ามาให้สภาพิจารณาครั้งแรกเราตั้งไว้ที่ 150,000 บาท เพราะมาตรฐานครุภัณฑ์ก็อยู่ที่ 150,000 บาท แต่ที่ประชุมสภาตอนนั้นได้ตัดยอดลงมาที่ 100,000 บาท ซึ่งเราไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่จำนวนงบประมาณ 100,000 บาท อาจหาซื้อได้แต่มาตรฐานจะไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งในเทศบัญญัติกำหนดขนาดไว้ไม่ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล และมีส่วนประกอบย่อยอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าของหน่วยงานมาขอโอนเพิ่ม จำนวน 50,000 บาท รวมแล้วก็เป็น 150,000 บาท ซึ่งเป็นราคากลางที่กำหนดไว้แต่ถ้าไปซื้อจริง ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าราคาจะยังเหมือนเดิมหรือไม่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความจำเป็นที่จะใช้ในเรื่องของงานกู้ชีพและในงานของสำนักงานเวลาไฟฟ้าดับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ทั้งเรื่องของแฟกซ์โทรศัพท์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ไว้เพื่อสำรอง เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอขอบคุณครับ

นายประเวศ หินสุข

สำหรับเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง การโอนงบประมาณทั้ง 2 รายการนี้ไม่ได้ตั้งใจอะไร แต่ที่กระผมยังตั้งใจสงสัยคือหมวดครุภัณฑ์ เรื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพราะในการโอนงบประมาณกระผมคิดว่าน่าจะมีเอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้สมาชิกได้ทราบด้วย เพราะในเทศบัญญัติเป็นราคาที่ได้ตัดไปแล้วและเมื่อมีการขอโอนงบประมาณเข้าไปเพิ่มน่าจะมีรายละเอียดแนบเข้ามาด้วยว่าเพราะอะไรถึงต้องมีการขอโอนงบประมาณเพิ่ม ครุภัณฑ์ของกู้ชีพนั้นที่ได้จัดซื้อก่อนหน้านี้เรื่องเลื่อยไฟฟ้านั้นมีการนำไปใช้งานหรือไม่ เพราะการติดต่อขอให้ออกไปช่วยในเรื่องของการตัดต้นไม้บางครั้งที่ต้นไม้ล้มทับขวางถนน กระผมก็ยังไม่เห็นถึงการดำเนินการนั้น ส่วนเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นเป็นเครื่องใหญ่พอสมควร ถ้าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเราจำเป็นจะต้องมีรถเพื่อใช้บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟด้วยหรือไม่ เพราะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ยกไปยกมาคงลำบาก หรือไม่อย่างไร ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เรื่องประโยชน์ของการใช้งานทั้งเรื่องของรถกระบะเช่า เลื่อย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่มีการประสานมาขอฝากท่านปลัดและคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย เพราะก็

เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาว่า เราได้จัดซื้อครุภัณฑ์ไปหลายอย่างแล้วแต่เรายังไม่เห็นถึงการดำเนินการซึ่งประชาชนในชุมชนก็คงมีความสงสัยไม่ต่างจากท่านสมาชิกที่ได้สอบถามในที่ประชุม

เมื่อท่านสมาชิกได้ซักถามมาพอสมควรแล้ว กระผมจะขอถามมติในเรื่องของการโอนงบประมาณของสำนักปลัด มีทั้งหมด 3 รายการ รายการที่ 1 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ชุด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท จำนวน 11,000 บาท รายการที่ 2 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขอโอนเพิ่มจำนวน 2,000 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน จำนวน 7,000 บาท รายการที่ 3 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโอนเพิ่มจำนวน 50,000 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน จำนวน 150,000 บาท ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับทั้ง 3 รายการ ในการโอนงบประมาณของสำนักปลัด กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียง

9

เสียง

งดออกเสียง

1

เสียง

4.3 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 (กองคลัง)

ประธาน

เรื่องของการโอนงบประมาณต่อไปจะเป็นการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของหน่วยงานคลัง ของเชิญครับ

นายเกษม จันทร์ไตร

ด้วยกองคลังมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากกองคลังไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ และกองคลังมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อตู้เก็บเอกสาร (เก็บฎีกา) ซึ่งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการเบิกจ่ายรายการต่างๆ ในปริมาณมากทำให้เอกสารในการประกอบการเบิกจ่ายมีจำนวนมากเช่นกัน เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ กองคลัง จึงขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

การโอนงบประมาณของกองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง งบประมาณที่ขอโอนจำนวน 28,000 บาท เรื่องเอกสารของกองคลังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเพราะเวลาเดินเข้าไปติดต่องานที่กองคลังจะเห็นเอกสารวางตามพื้นก็เพราะกองคลังเป็นหน่วยงานที่ทำการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายซึ่งจะต้องเก็บเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารนี้ต้องเก็บไว้เป็นเวลาหลายปีไม่สามารถทำลายได้ ดังนั้นก็น่าเห็นใจเพราะไม่มีที่เก็บเอกสาร จึงได้นำเรื่องนี้เข้ามาที่สภาเพื่อให้สภาได้พิจารณา ขอขอบคุณครับ

- นายเจริญ รัตนวรรณกุล กระทบขอชี้แจงเรื่องของการโอนงบประมาณในการโอนครั้งนี้จะมีทั้งของ
สำนักปลัดและกองคลัง ซึ่ง 3 รายการแรกเป็นของสำนักปลัด และรายการหลังเป็น
ของกองคลัง เพราะการทำงานของเรถูกควบคุมด้วยระบบบัญชี e-LASS ซึ่งต่อไปใน
การโอนงบประมาณระบบจะนับครั้งที่มิมีมติที่ประชุมสภาเป็นครั้งเดียวกัน ครั้งนี้ก็เป็น
ครั้งที่ 8 แต่เรามี 2 หน่วยงาน ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจกับท่านสมาชิกว่าทำไมเรา
ต้องขอมติที่ประชุมสภา 2 ครั้ง แต่เป็นการโอนงบประมาณครั้งที่ 8 ขอขอบคุณครับ
- นายประเวศ หินสุข เรื่องการโอนงบประมาณของกองคลังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเคยได้เดิน
เข้าไปติดต่องานที่กองคลังก็เห็นเอกสารที่วางไว้ตามพื้น ในการโอนงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อตู้เอกสารในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ขอขอบคุณครับ
- ประธาน การโอนงบประมาณของกองคลังมีท่านสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยจะซักถาม
อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระทบจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกเห็นชอบด้วยหรือไม่กับ
การโอนงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 28,000 บาท กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียง 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ประธาน ในวาระอื่น ๆ นี้ มีท่านสมาชิกท่านใดจะนำเสนอปัญหาหรือความเดือดร้อน
ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ
- นายพิจิต หินดี ในวาระอื่น ๆ กระทบขอฝากคณะผู้บริหารเรื่องถนนลูกรัง ที่ใช้งบประมาณ
ไปล้านกว่าบาทนั้น ที่มีงบประมาณลงไปช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้ง 23 หมู่บ้านนั้น ขณะนี้เงินล้านกว่าบาทที่ลงไป
ซ่อมถนนนั้นได้หายไปหมดแล้ว ไม่ใช่ความผิดของผู้ใด ต้องโทษเรื่องของฟ้าฝน
เพราะหลังจากผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปไม่กี่วัน ฝนก็กระหน่ำ
เข้ามาอยากหนักลูกรังเราก็เลยไม่เหลือ กระทบก็ได้รับข้อร้องเรียนมาจาก
ประชาชน หมู่ที่ 2 ว่าปลายปีจะดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ตอนนี้ก็มีความกังวลว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวและขนส่งสินค้ายังไม่ทราบ
เลยว่าจะเดินทางยังไงเพราะถนนไปหมดแล้ว ดังนั้นกระทบจะขอฝากผู้บริหารให้
หาแนวทางไว้ ในเรื่องของงบประมาณ เช่นงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ
และงบประมาณในเทศบัญญัติที่พอจะมีจ่ายขอให้ท่านได้คำนึงพี่น้องประชาชน
เรื่องของถนนเพื่อการเกษตร เพราะวาระของเราน่าจะยังอยู่ต่อไปอีกสักกระยะ ก็
ขอให้ท่านผู้บริหารได้คิดการณ์ไกลไว้ เพื่อวาระต่อไป ขอขอบคุณครับ
- นายไสว บุญตะนัย ในวาระอื่น ๆ กระทบขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านอุดม
ทรัพย์-บ้านด่อน เรื่องของถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านสภาพตอนนี้หนักมากแล้ว

หากมีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะสามารถดำเนินการได้ขอให้ผู้บริหารได้คำนึงถึง ถนนคอนกรีตบ้านอุดมทรัพย์ด้วย บางครั้งถนนคอนกรีตเปิดตอนกลางวัน ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาก็ลำบากมาก ก็ขอฝากให้ผู้บริหารได้พิจารณาหากมีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะจ่ายได้ ก็ขอให้พิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

นายกุ่ม ศรีบุญเรือง

เรื่องของถนนคอนกรีตของบางหมู่บ้านเป็นการก่อสร้างตั้งแต่สมัยแรก ตั้งแต่ยังเป็นสภาพตำบล และมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งก็ผ่านมานานมากพอสมควรซึ่งก็ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เราน่าจะตั้งงบประมาณการซ่อมบำรุงในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ รอยต่อคอนกรีตที่ดันตัวขึ้นมา ทำให้การสัญจรไปมานั้นลำบาก บางครั้งชาวบ้านขับรถจักรยานยนต์ต้องเลี้ยววงไปข้างถนน เพราะว่าจุดรอยต่อคอนกรีตดันตัวยกขึ้นมา อยากให้มีการออกสำรวจในแต่ละหมู่บ้านคาดว่าคงใช้งบประมาณไม่มาก น่าจะใช้งบประมาณเท่ากับการสร้างถนนคอนกรีตเส้นหนึ่งถ้ามีการซ่อมบำรุงคอนกรีตทั้งตำบลสร้างคือ การซ่อมบำรุงเท่าที่กระผมได้เคยเห็นมาคือการเจาะคอนกรีตลงไปให้ลึกให้ถึงพื้นดินแล้วค่อยเทคอนกรีตทับลงไปแบบนี้การใช้งานจะอยู่ได้นาน แต่ปัญหาของเราคือเป็นการเอาคอนกรีตเททับลงไปใรรอยที่แตกอยู่แล้วมันก็จะแตกไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่บ้านอุดมทรัพย์ที่เดียวบ้านอื่น ๆ เช่น ถนนเส้นสะพานสาม ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน การพัฒนาต้องควบคู่ไปด้วยกัน เดินไปข้างหน้าก็ต้องหันมามองข้างหลังด้วย และเรื่องโครงการขยายไฟฟ้าในเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างสร้างคือกับหลุมเสาซึ่งเป็นเขตที่มีประชาชนได้เข้าไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากเรามีการขยายไฟฟ้าเข้าไปประชาชนก็อาจจะมีการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรและเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารถึงแม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเหลือไม่มากแต่ถ้าเราทำได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นผลงานที่เราได้ฝากไว้เป็นอนุสรณ์ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายถาวร พรภุณา

ในวาระอื่น ๆ กระผมก็มีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารเรื่องของการลงลูกรัง เพราะที่ผ่านมาฝนก็ได้พัดไปหมดแล้ว เหมือนที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาบ้างแล้ว กระผมคิดว่าถ้ารอให้หมดฝนประชาชนคงจะลำบากต่อไปอีกหลายเดือน เราน่าจะทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นล้านเหมือนที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นโครงการไม่ต้องทำรวมทั้งตำบล คือให้ช่างออกไปสำรวจว่าถนนเส้นไหนชำรุดเท่าไร ใช้ดินกี่คิวให้ลงไปในแต่ละโครงการ ถ้าเราทำเป็นรายโครงการก็จะง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่เหมือนกับการลงทั้งตำบลตั้งงบประมาณไว้ 1,900,000 บาท แต่พอดำเนินการจริงแค่ล้านกว่าบาท กระผมก็ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างทำได้อย่างไร และเวลาทำก็ไม่อึดบดแค่เกลี่ยดินไปถมไว้พอน้ำมาดินก็ไปหมด นั่นก็คือปัญหา กระผมเคยเสนอแนะไปก่อนหน้านี้เรื่องลูกรังให้ทำโครงการซ่อมแซมพอให้แก้ไขปัญหาพอให้การสัญจรไปมาได้ก่อน เพราะถ้าเป็นเส้นทางหลักในหมู่บ้านเราน่าจะทำถนน

คอนกรีตเพื่อการใช้งานจะได้ยาวนาน ถ้าเป็นเส้นทางที่ใช้เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปเพราะเส้นทางเพื่อการเกษตรนี้เราต้องแก้ปัญหากันทุกปีอยู่แล้ว ถ้าหากเราทำเป็นโครงการก็จะง่ายต่อการตรวจสอบและการควบคุมดูแล และเงินโครงการลูกรังที่เหลืออยู่ 860,000 บาท ก็อยากให้ผู้บริหารลงไปดูแลและแก้ไขปัญหานั้นเป็นจุด สํารวจเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเป็นจุดเพื่อเป็นการเดินทางไปให้ได้ก่อน แล้วค่อยทำโครงการถนนคอนกรีตให้ถาวรไปเลยจะดีกว่า เรื่องของถนนคอนกรีตเป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนพี่น้องชาวตำบลสร้างคือเพราะหลังจากที่จ่ายขาดไป 11 ล้าน เพื่อทำถนนคอนกรีตก็สามารถแก้ปัญหาได้มากพอสมควร เช่น บ้านโนนสำราญ ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่ประมาณ 2 เส้น บ้านต่อนก็เหลืออีกไม่มาก บ้านอุดมทรัพย์ก็น่าจะเต็ม ต่อไปก็จะเป็นการซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเพื่อให้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ก็ขอฝากผู้บริหารในเรื่องของการลงลูกรังอย่ารอนจนหมด เพราะผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะน้อยหน่ากำลังจะออกสู่ตลาด ก็ขอฝากผู้บริหารให้พิจารณาด้วยขอบคุณครับ

นายเกษม จันทร์ไตร

เรื่องของงบประมาณที่เหลือมาจากโครงการลูกรัง 860,000 บาท เรามีโครงการไว้แล้ว คือ 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งตอนนี้กระผมก็ได้รวบรวมหมู่บ้านที่ได้ทำหนังสือเข้ามาแจ้งความประสงค์ที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า และก็ยังรออยู่ว่าจะมีอีกหรือไม่ 2.เรื่องเสียงตามสาย ไม่ว่าจะออกไปหมู่บ้านไหนก็ได้ยินเสียงบ่นให้ผู้บริหารเพราะเสียงตามสายที่ชำรุดไม่สามารถประกาศประชาสัมพันธ์ได้ เพราะบางหมู่บ้านใช้มาเป็นสิบปีไม่เคยเปลี่ยนเครื่อง แต่ตอนนี้ผู้บริหารก็มีข้อมูลบ้างแล้วบางส่วน ซึ่งงบประมาณที่เหลือก็ใช้ว่าจะลงไปโครงการลูกรังอย่างเดียวเราก็ต้องพัฒนาอย่างอื่นด้วยเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้พูดไปในเรื่องขยายเขตไฟฟ้า เรื่องถนน คสล. กระผมคิดว่าความคิดของท่านกับคณะผู้บริหารก็ไม่ต่างกัน เราก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลสร้างคือให้อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขอบคุณครับ

ประธาน

การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 ท่านสมาชิกก็ได้ให้ความสนใจในข้อสงสัย ซึ่งผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ตอบคำถามทุกคำถามชัดเจนแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันทำหน้าที่ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ รองนายกฯ และ เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมสภามัธยมศึกษา ประจำปี 2560 สมัยที่สอง ในวันที่ดำเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

14.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเจริญ รัตนวรรณกุล)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 1

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิโรจน์ รักภูแสน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ เขต 2